

● ท้องเที่ยวสืบสนเล็กเคาต์ดาวน์ปีใหม่

2 ห้างดังแค่จุดพลุฉลอง!

ไอคอนสยาม-เซ็นทรัลเวิลด์ ยกเลิกเคาต์ดาวน์ “พีพัฒนา” เผยอาจมีการจุดพลุฉลอง แต่ให้ดูอยู่บ้านพร้อมหารือนายกฯและคลัง เปิดจองห้องพักเราเที่ยวด้วยกัน 1 ล้านคืนก่อนปีใหม่ ส่วนคนที่จองและจ่ายเงินแล้วไม่มั่นใจ กำลังพิจารณาเลื่อนการเดินทางได้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขณะนี้การพิจารณาเรื่องยกเลิกเคาต์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของแต่ละจังหวัดยังไม่ชัดเจน เช่น ที่คนต้องไปร่วมงานที่ จ.กระบี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดอยู่หรือไม่แต่ที่กรุงเทพฯ ในจุดใหญ่ๆที่จะมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น ไอคอนสยาม และเซ็นทรัลเวิลด์ ทราบว่าแจ้งยกเลิกคอนเสิร์ตแล้ว แต่อาจจะยังมีการจุดพลุอยู่ แต่ก็ขอให้คนดูอยู่ที่บ้านแทน ในช่วงปีใหม่นี้หากต้องการเดินทางท่องเที่ยวสามารถทำได้แต่ต้องระวังและขอให้มั่นใจว่าระบบสาธารณสุขจำกัดการระบาดได้อย่างรวดเร็ว เช่น จ.เชียงใหม่ หรือที่ จ.สมุทรสาคร แม้จะมีการติดเชื้อในจังหวัดอื่นๆ ก็มีจังหวัดละไม่กี่ราย ยังสามารถติดตามต้นทางได้

นอกจากนั้นในวันที่ 24 ธ.ค.นี้ จะหารือกับ นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เพื่อพิจารณาเปิดให้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพิ่มเติมอีก 1 ล้านคืน ซึ่งได้เลื่อนมาจากวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากพบพฤติกรรมทุจริตแต่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ส่วนของผู้ที่จองห้องพักไปแล้วและจ่ายเงินไปแล้วแต่กังวลเรื่องการเดินทางจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิดในหลายจังหวัดและอยากเลื่อนเวลาการเข้าพักออกไป นายกฯได้มอบหมายให้ตนหารือกับสมาคม

โรงแรมและกระทรวงการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนว่าถูกยึดเงินที่จ่ายไปแล้ว 60% ล่าสุดจากการหารือกับสมาคมโรงแรมมีความเห็นร่วมกันว่าพร้อมเปิดให้เลื่อนการเดินทางได้ 6-12 เดือน

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.ตัดสินใจยกเลิกการจัดงานเคาต์ดาวน์ ที่ ททท.เป็นแม่งาน

ในการจัดที่ จ.เชียงใหม่ ส่วนงานอื่นๆในพื้นที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับภาคเอกชนจะตัดสินใจ เพราะ ททท.เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน

นายสรายุทธ ทรงศิริ โฆษกกรมทางหลวง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.63-4 ม.ค.64 กรมทางหลวงจึงได้เตรียมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆ พร้อมลดการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายทางหลวงอย่างน้อย 5% สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกะพริบให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย จัดรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย

ขณะที่นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า รฟท.ได้จัดแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนควบคู่กับการใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ เพื่อดูแลสุขภาพปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาด.